

# หนังสือพิมพ์รายวัน เชียงใหม่ นิวส์

หนังสือพิมพ์รายวัน

เพื่อชาวเหนือ

CHIANG MAI NEWS



ปีที่ 17 ฉบับที่ 6134 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ★ ราคา 5 บาท ★

เทคโนโลยีและความสามารถในการจัดการที่สมัยใหม่ และที่สำคัญยิ่งคือการขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและตรงความต้องการ

ด้วยเหตุนี้เองทาง ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จึงได้มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม (Bachelor of Science Program in Beauty Technology) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ขึ้น โดยอยู่ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อยกระดับการ

ความงามและสปา ออกแบบทรงผมและการแต่งหน้า เทคโนโลยีความงามขั้นสูง เวชศาสตร์ด้านความชราและฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น และเรายังมีเครือข่ายอาจารย์พิเศษที่เป็นเมคคอป อาร์ทติส ระดับโลกอีกด้วย”

พร้อมกันนั้น คณบดี ไฟแรงแห่ง มฟล. ยังเสริมอีกว่าเรื่องงานรองรับในอนาคตเมื่อจบไปมีรออยู่อย่างแน่นอน

“หลายคนคงมีคำถามอยู่ในใจว่าการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม เมื่อจบไปแล้วจะทำงานอะไร ต้องขอยืนยันเลยว่า

## เทคโนโลยีความงามมฟล. สร้างคนสู่ธุรกิจความงามและสปาระดับโลก



ตามสุภาษิตที่ว่า “ไถ่งามเพราะชน คนงามเพราะแต่ง” นั้น คงจะทำให้เราพอทราบว่ามีมนุษย์พยายามที่จะทำให้ตัวเองดูดี นามอง ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดก็ตาม ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันได้มีการคิดค้นเทคนิคและพัฒนาสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ดูดีมีเสน่ห์ขึ้นมาตลอด ซึ่งสิ่งทีกล่าวมาทำให้เกิดการเติบโตของธุรกิจด้านความงามอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอุตสาหกรรมด้านสถานเสริมสวยความงามและสปาเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทำให้สถานบริการที่เกี่ยวข้องกับสปาในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ และมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจสปามากกว่า 8,000 ล้านบาท หากรวมธุรกิจต่อเนื่องกับสปาจะทำให้ธุรกิจด้านนี้มีมูลค่าต่อปีสูงถึง 20,000-30,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

ซึ่งภาคธุรกิจด้านสถานเสริมความงามและสปาไทยนั้น จัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนใหญ่ เกิดปัญหาขาดแคลน

ประกอบอาชีพทางด้านความงามและสุขภาพ พร้อมกันนั้นยังรองรับความต้องการบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางการเสริมความงามและสปาขั้นสูงของประเทศในปัจจุบัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษณาพงษ์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เปิดเผยถึงการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นว่า

“สาเหตุสำคัญก็คือภาคธุรกิจด้านความงามและสปาในปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งปัญหาก็คือการขาดบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางด้านความรู้และทักษะต่างๆ พร้อมในเรื่องของอาจารย์หรือกระทั่งสถานที่ในการฝึกปฏิบัติงาน

“โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีความงามเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับผิวหนัง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การพัฒนาบุคลิกภาพ หัตถเวชกรรมแผนไทยสำหรับความงาม การจัดการธุรกิจ



ธุรกิจความงามและสปา ยังมีความต้องการแรงงานในด้านนี้สูงมาก จนเรามองงานอย่างแน่นอนไม่ว่าจะนำความรู้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นที่ปรึกษาของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเสริมความงามและสปาขั้นสูง เช่น

Destination Spa ทั้งในและต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งจะเรียนต่อยอดทาง ม.แม่ฟ้าหลวงก็เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในระดับ ป.โท และเอกอีกด้วย”

จากเสียงยืนยันหนักแน่นของคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. นั้น คงจะการันตีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่าทำให้หลายๆคนอยากจะมาศึกษาในสาขานี้อย่างแน่นอน เนื่องจากแนวโน้มของอนาคตดูสดใสมาก สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มฟล. โทรศัพท์ 0-5391-6103 ถึง 4 หรือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โทรศัพท์ 0-5391-6830